

Tác giả: Vương Sỹ Kiên

Lớp 11a2

Trường: Thpt Cao Bá Quát

Tháng mười một-tháng của những lời tri ân,lòng biết ơn đối với những người thầy,cô giáo.Có lẽ, trong suốt cuộc đời người sẽ có rất nhiều thầy, cô khi ta cắp sách tới trường, nhưng có người thầy, cô vĩ đại hơn hết đó là cha mẹ. "Tiên học lễ, hậu học văn", đúng vậy, mỗi con người chúng ta trước khi bước chân vào con đường học thức đều phải cất lên tiếng: "Bố,Mẹ,..."-những tiếng nói bi bô cất lên đầu tiên nhờ sự dạy bảo từ đấng sinh thành,uốn nắn từng câu, từng chữ. Nhân ngày 20 tháng 11 con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lòng biết ơn đến với người thầy,cô giáo đầu tiên- bố mẹ kính yêu.

Người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày là mẹ và người lo lắng, sốt ruột đợi chờ giây phút con lọt lòng đó là bố. Giá như bây giờ con có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của bố mẹ khi đón con chào đời, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đó. Trong 3 anh em, con là anh cả,là đứa lớn nhất nhưng cũng là đứa khó nuôi,khó chiều nhất khiến bố mẹ phải vất vả,lao đao,lo lắng. Sức đề kháng của con không tốt,hay ốm vặt những lần phải vào viện bố mẹ lại mất ăn mất ngủ chạy ngược chạy xuôi chăm sóc con từng li từng tý cho đến lúc con khoẻ lại Nhưng chưa một lần nào bố mẹ trách móc, than vãn về những việc đã làm cho con. Dù đã lớn, con vẫn như đứa con nít, vẫn kén ăn, vẫn hay đổi, nhiều lúc con hư cãi lại lời bố mẹ làm bố mẹ bực mình,sau những lần đó bố mẹ luôn giúp con nhận ra lỗi lầm của bản thân .Càng lớn con càng thấm thía những lời răn dạy của bố mẹ để tự phát triển,để trở nên hoàn hảo hơn, con cũng thương bố mẹ hơn và cũng hiểu rằng chẳng ai thương con hơn bố mẹ.

Bố mẹ luôn cho con những điều tốt đẹp nhất trên thế gian dù con biết hoàn cảnh nhà mình cũng chẳng được dư giả như những gia đình khác nhưng bố mẹ không bao giờ để cho các con phải chịu thiệt thòi với bạn bè đặc biệt là học tập. Bố mẹ luôn ủng hộ và dõi theo con trên chặng đường học tập hiện tại và cả tương lai. Còn hơn 1 năm nữa là con bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nó cũng đánh dấu thêm sự trưởng thành của con và cũng là sự già đi của bố mẹ. Con hứa sẽ học thật giỏi và nhất định sẽ thành công trong thành tích học tập và sự nghiệp sau này để có thể đền ơn công lao to lớn của bố mẹ đã dành cho con.

Con nghĩ từ bây giờ con phải có sự thay đổi trong cuộc sống, phải sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý để vừa có thời gian phục vụ cho học tập, vừa có thời gian để phụ giúp bố mẹ nhiều hơn.Cuối cùng, con xin trân thành cảm ơn và chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe,sống thật lâu bên chúng con.

❤❤❤ Nhân ngày 20 tháng 11 con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các thầy cô giáo đã dạy con từ nhỏ đến lớn,và tất cả các thầy cô giáo trên toàn đất nước Việt Nam.❤❤❤

